

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và triển khai các giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 /01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), Ủy ban nhân dân phường Bàn Yên Nhân ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2023 về chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 1043/BTTTT-CĐSQG ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 2576-CV/TU ngày 28/3/2024 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành và UBND thị xã, đã tích cực triển khai cung cấp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đến nay đã cơ bản đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số của phường.

Nhằm phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, khuyến khích mọi nguồn lực, sự đồng tình của toàn xã hội, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; xác định rõ đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Yêu cầu xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt đối với các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ,

thường xuyên, liên tục, đa dạng phong phú, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với xã hội. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nhận thức đầy đủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao dịch trên không gian mạng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước.

Mục tiêu tổng quát của Đề án 06 Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với công dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, phục vụ giải quyết TTHC và các dịch vụ công trực tuyến khác.

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID nộp hồ sơ trực tuyến; qua đó giúp người dân nắm được các tiện ích và hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06 tại các tổ dân phố. Đoàn thanh niên tiên phong tổ công nghệ số tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC.

Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế...; có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền...). Kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp, hỗ trợ người cao tuổi, người có công...

- Ưu tiên triển khai các dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ phát sinh nhiều, có nhiều người sử dụng; chú trọng tới việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC trên đơn giản, trực quan, dễ hiểu, dễ làm, giúp người dân có thể tự hiểu và tự thực hiện một cách dễ dàng, thuận tiện. Tăng cường ứng dụng, sử dụng các thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện TTHC.

Thông tin về hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, tạo sự minh bạch, rõ ràng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (gian lận thương mại, lừa đảo...) trên không gian mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại...

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể từng thành viên về chuyển đổi số. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và triển khai các giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Vậy UBND phường Bàn Yên Nhân thông báo tới toàn thể nhân dân tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài khoản định danh điện tử VneID, ứng dụng dữ liệu về dân cư và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy-HĐND;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Trang TTĐT, đài truyền thanh phường;
- Lưu: VP, VH TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thu Hoa